



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว เล็งตั้งวิทยาลัยสัมพันธภาพสากล

**มศว เล็งตั้งวิทยาลัยสัมพันธภาพสากล อดิตรมต.ต่างประเทศแนะเรียนรู้ ทำความรู้จักเพื่อนบ้านสำคัญที่สุด ภูมฺแจสำคัญต้องเน้นภาษา**

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว ) จัดเสวนาเรื่อง สัมพันธภาพสากล โดยได้เชิญ นายเดช บุญนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยสัมพันธภาพสากล ว่า การที่มศว จะจัดตั้งวิทยาลัยสัมพันธภาพสากล ต้องดูว่ามันเหมือนหรือต่างกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเปิดสอนในสถาบันอื่นๆ หรือไม่ และถ้าเราจะจัดตั้งวิทยาลัยนี้ขึ้นมา เราจะสอนแบบไหน จะเน้นแต่ทฤษฎีทางการเมือง หรือเน้นที่ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทุกวันนี้เราจะนึกถึงเรื่องการทูตเป็นหลัก อยากรูถามว่าแล้วการทูตเราสอนอะไรกัน

“ได้ยืมทีมผู้บริหาร มศว จะเน้นเรื่องภาษา ซึ่งผมก็เห็นด้วย เพราะการเริ่มที่ภาษาจะเกิดประโยชน์อย่างมาก ทุกวันนี้เพื่อนบ้านที่อยู่รายล้อมประเทศไทยเรียนรู้ภาษาไทย ขณะที่เราเองไม่สนใจเรียนภาษาเพื่อนบ้าน เราสนใจแต่เรียนแต่ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ซึ่งภาษาเหล่านั้นก็มีประโยชน์ แต่เท่าที่ผมมีประสบการณ์ด้านการทูต ผมคิดว่าหัวใจการทูตและการเมืองระหว่างประเทศ ต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก็คือประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม เราต้องรู้จักเพื่อนบ้านเหล่านี้ให้ดีก่อนและภาษาก็เป็น ภูมฺแจสำคัญที่ทำให้เรารู้จักเพื่อนบ้านก็คือภาษาซึ่งภาษาจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ การเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อนบ้าน จะทำให้เรามีความคิดที่ไม่คับแคบ ไม่ว่าเราจะเปิดสอนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือมศว จะใช้คำว่า สัมพันธภาพสากล จึงควรสนใจวัฒนธรรมผ่านทางภาษาเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านด้วย สัมพันธภาพสากลควรจะศึกษาในลักษณะ Area Study ถ้าศึกษาในลักษณะ Area Study ได้จะเป็นการดีมาก ซึ่งถ้าเราศึกษาและสนใจดินแดน กัมพูชาตั้งแต่ภูมิประเทศที่ตั้ง ภูมิอากาศ ผู้คน ความคิด วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ จะเกิดประโยชน์กับความสัมพันธ์ แต่ที่เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้เพราะเราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อนบ้าน ความเข้าใจเพื่อนบ้านจึงไม่เกิดขึ้น”